

WIPO

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION



บทที่ 3: ขั้นตอนระหว่างประเทศและขั้นตอนในประเทศของวิธีดำเนินการตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร

3.001. วิธีดำเนินการของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก โดยเริ่มต้นด้วยการยื่นคำขอระหว่างประเทศ และสิ้นสุด (ในกรณีที่ผลลัพธ์เอื้อแก่ผู้ขอ) ด้วยการออกสิทธิบัตรในประเทศและ/หรือภูมิภาคจำนวนหนึ่ง: จึงเป็นที่มาของคำว่า ขั้นตอนระหว่างประเทศ และขั้นตอนในประเทศ (จำนวน ขั้นตอนในประเทศ ให้แม้เมื่อสำนักงานที่มีการยื่นคำขอเป็นสำนักงานระดับภูมิภาค) ที่จริงแล้วจำนวนขั้นตอนระหว่างประเทศและขั้นตอนในประเทศไม่ได้ใช้ในสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร แต่เป็นจำนวนขั้นที่สะดวกซึ่งได้ใช้กันเป็นธรรมเนียม เพราะฉะนั้นจึงใช้ในคู่มือนี้

3.002. ขั้นตอนระหว่างประเทศซึ่งเป็นหัวข้อของคู่มือส่วนนี้ประกอบด้วย 5 ระยะเวลา โดยที่ 3 ระยะเวลาแรกจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับทุกคำขอระหว่างประเทศ ส่วน 2 ระยะเวลาสุดท้ายเป็นทางเลือก โดยที่ 3 ระยะเวลาแรกประกอบด้วยการยื่นคำขอระหว่างประเทศโดยผู้ขอและการดำเนินการโดย “สำนักงานรับคำขอ (receiving Office)” (ดูภาคผนวก C), การจัดทำรายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศและความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยหนึ่งใน “องค์การตรวจค้นระหว่างประเทศ (International Searching Authorities)” (ดูภาคผนวก D) และการประกาศโฆษณาคำขอระหว่างประเทศร่วมกับรายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศโดยสำนักระหว่างประเทศ (International Bureau) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “สำนักระหว่างประเทศ”) ขั้นตอนที่ 4 รวมถึงการตรวจค้นระหว่างประเทศเสริมซึ่งอาจดำเนินการโดยองค์การตรวจค้นระหว่างประเทศ 1 แห่งหรือมากกว่านั้นก็ได้ (นอกเหนือจากองค์การที่ดำเนินการตรวจค้นหลักระหว่างประเทศ) ที่ส่งผลให้มีการจัดทำรายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศเสริม (ดูภาคผนวก SISA) ต่อไปในการอ้างอิง “การตรวจค้น(หลัก)ระหว่างประเทศ” เพียงอย่างเดียวจะไม่รวมการอ้างอิงถึง “การตรวจค้นระหว่างประเทศเสริม” และการอ้างอิง “รายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศ” อย่างเดียวจะไม่รวมการอ้างอิงถึง “รายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศเสริม” เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น ขั้นตอนที่ 3 รวมถึงการสื่อสารคำขอระหว่างประเทศที่ประกาศโฆษณาแล้วและรายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศ และเมื่อเกี่ยวข้องจะรวมถึงรายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศเสริมด้วย ตลอดจนรายงานระหว่างประเทศเบื้องต้นว่าด้วยความเป็นไปได้ที่จะยื่นจดสิทธิบัตร (บทที่ I ของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร) โดยสำนักระหว่างประเทศไปยังสำนักงานในประเทศ (หรือภูมิภาค) ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์ให้ออกสิทธิบัตรให้แก่ตน โดยอาศัยคำขอระหว่างประเทศของตน (ที่เรียกว่า “สำนักงานต่างๆ ในประเทศที่กำหนด”) การสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อสำนักงานที่กำหนดร้องขอไปยังสำนักระหว่างประเทศ

3.003. ขั้นตอนที่ 5 ที่เป็นทางเลือกเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่รู้จักกันในนามการตรวจสอบระหว่างประเทศ เบื้องต้น (ในบทที่ II ของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร) และสรุปจบด้วยการจัดทำรายงานระหว่างประเทศเบื้องต้นว่าด้วยความเป็นไปได้ที่จะยื่นจดสิทธิบัตร (บทที่ II ของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร) โดยหนึ่งใน “องค์การตรวจสอบระหว่างประเทศเบื้องต้น” (ดูภาคผนวก E) รายงานระหว่างประเทศเบื้องต้นว่าด้วยความเป็นไปได้ที่จะยื่นจดสิทธิบัตร (บทที่ II ของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในแง่มุมต่างๆ รายงานระหว่างประเทศเบื้องต้นว่าด้วยความเป็นไปได้ที่จะยื่นจดสิทธิบัตรร่วมกับคำขอระหว่างประเทศที่ประกาศโฆษณาแล้ว รายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศและรายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศเสริม (บทที่ II ของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร) จะถูกสื่อสารไปยังสำนักงานในประเทศ (หรือภูมิภาค) ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์ให้ออกสิทธิบัตรให้แก่ตน โดยอาศัยคำขอระหว่างประเทศของตน (ที่เรียกว่า “สำนักงานที่ถูกเลือก”) การสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อสำนักงานที่ถูกเลือกร้องขอไปยังสำนักระหว่างประเทศ การตรวจสอบระหว่างประเทศเบื้องต้นอยู่ภายใต้บังคับว่าตรงตามเงื่อนไขและคุณสมบัติบางประการ โดยที่จะกล่าวไว้โดยละเอียดในวรรค 10.004

3.004. เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนระหว่างประเทศ ต้องมีการกระทำเพิ่มเติมต่อหน้าและในสำนักงานในประเทศ (หรือภูมิภาค) แต่ละแห่งที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์ให้ออกสิทธิบัตรให้แก่ตน โดยอาศัยคำขอระหว่างประเทศของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขอต้องชำระค่าธรรมเนียมในประเทศ (หรือภูมิภาค) ที่กำหนดให้แก่สำนักงานเหล่านั้น จัดหาค่าแปลใดๆ ที่ต้องมีให้สำนักงาน และแต่งตั้งผู้แทน (ตัวแทนสิทธิบัตร) เมื่อกำหนดให้มี ระยะเวลาซึ่งต้องทำขั้นตอนเหล่านั้นให้ทันถ้าจะดำเนินการคำขอต่อไปในขั้นตอนในประเทศ (ดู วรรค 4.014 ถึง 4.016, 5.005 และ 5.006) ถ้าไม่ทำขั้นตอนต่างๆ ภายในระยะเวลาที่ใช้บังคับ ผลของการขอระหว่างประเทศอาจสิ้นสุดลงในประเทศใดก็ตามที่ยังดำเนินการไม่ได้ทันระยะเวลา แล้วสำนักงานในประเทศ (หรือภูมิภาค) จะตรวจสอบคำขอ และออกหรือปฏิเสธสิทธิตามสิทธิบัตรในประเทศ (หรือภูมิภาค) โดยอาศัยกฎหมายในประเทศของตน (ในสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร และในคู่มือนี้ การอ้างอิงใดๆ ถึง “กฎหมายในประเทศ” เป็นการอ้างอิงถึงสนธิสัญญาระดับภูมิภาคด้วย เช่น พิธีสารกรุงฮาราเรขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาคแอฟริกา (ARIPO Harare Protocol), อนุสัญญาสิทธิบัตรยูเรเชียน, อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป และข้อตกลงจัดตั้งองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกา (OAPI) ดูวรรค 2.002) วิธีดำเนินการเหล่านี้ต่อหน้าสำนักงานในประเทศ (หรือภูมิภาค) ทำให้เกิดสิ่งที่มักเรียกว่า “ขั้นตอนในประเทศ” ของวิธีดำเนินการตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร และจะถูกพิจารณาในส่วนนั้นของคู่มือนี้

3.005. ขึ้นอยู่กับผู้ขอที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนในประเทศต่อหน้าสำนักงานในประเทศ (หรือภูมิภาค) แต่ละแห่งหรือไม่และเมื่อใด ขั้นตอนระหว่างประเทศจะดำเนินต่อไปสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่งจนกระทั่งเข้าสู่ขั้นตอนในประเทศต่อหน้าสำนักงานในประเทศ (หรือภูมิภาค) ที่เกี่ยวข้อง หรือจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้บังคับสำหรับเข้าสู่ขั้นตอนในประเทศต่อหน้าสำนักงานแห่งนั้น เนื่องจากอาจเข้าสู่ขั้นตอนในประเทศต่อหน้าสำนักงานต่างๆ ในเวลาต่างๆ การขอระหว่างประเทศจึงอาจอยู่ในขั้นตอนระหว่างประเทศสำหรับบางประเทศและขั้นตอนในประเทศสำหรับบางประเทศโดยเกิดขึ้นพร้อมกัน เมื่อการดำเนินการหรือการตรวจสอบในขั้นตอนในประเทศได้เริ่มต้นขึ้นต่อหน้าสำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งแล้ว การกระทำใดๆ ต่อการขอระหว่างประเทศที่ยังคงอยู่ในขั้นตอนระหว่างประเทศจะไม่มีผลต่อกระบวนการพิจารณาต่อหน้าสำนักงานแห่งนั้น